



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๕-๕๐๐๐

ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๔๕-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจำวันที ๑๕ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ หน้า ๒๓

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้

<http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## วิจัย"แท็บเล็ต"ปี 55 ชี้ชะตาแบบเรียน

คัดเด็ก ม.4-ปวช.รับทุนอำเภอรุ่น 3

เมื่อวันที่ 14 ก.ย.54 นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุม นโยบายด้านต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า ที่ประชุมได้มอบให้สำนักงาน ปลัด ศธ. จัดทำเกณฑ์โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 พร้อมทั้งนำปัญหาต่างๆ ที่พบจากการ ดำเนินการทั้ง 2 รุ่น มาปรับปรุง โดยเฉพาะกรณีนักเรียนที่ได้ทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ ไม่มี เวลาเตรียมตัว ปรับตัวลำบาก และทักษะภาษาต่างประเทศไม่ดีพอ ส่งผลกระทบให้เรียนไม่จบ หรือต้องกลับมาเรียนต่อในประเทศ ดังนั้น **จึงมีแนวคิดที่จะให้คัดเลือกนักเรียนในระดับชั้น ม. 4 และระดับ ปวช. เพื่อให้มีเวลาในช่วง 3 ปีก่อนไปศึกษาต่อ ได้มีการปรับตัว เรียนรู้ภาษา หลักสูตร และวิชาการต่างๆ ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาที่จะไปศึกษาโดยจะให้มหาวิทยาลัยเป็น พี่เลี้ยง**

"ในรุ่นที่ 3 นี้จะเริ่มในปีการศึกษา 2555 โดยเน้นให้เด็กไปศึกษาต่อสาขาวิชา ที่สอดคล้อง กับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ มากขึ้น ตลอดจนนำองค์ความรู้กลับมาพัฒนาประเทศมากขึ้น นอกจากนี้ได้มอบให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องไปวางแผน ในการจัดส่งนักเรียนไทย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด วิชาการ หรือสิ่งประดิษฐ์ในระดับนานาชาติ ไปศึกษาต่อยอดในสาขาวิชานั้นๆ ที่ได้รับรางวัล

อย่างเต็มที่ เพื่อเปิดโอกาสเรียนรู้ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ และพัฒนาตัวเองได้เต็มศักยภาพต่อไป ซึ่งอาจจะเป็นระยะเวลาสั้นๆ ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศก็ได้" รมว.ศึกษาธิการกล่าว

ขณะเดียวกัน รมว.ศึกษาธิการ ยังกล่าวถึงความคืบหน้าการแจกแท็บเล็ตให้นักเรียน ตามโครงการ One Tablet Pc per Child ของรัฐบาลว่า ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ หลังจากที่ได้ออบให้ นายสุเมธ แย้มมนุญ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ดำเนินการร่วมกับ นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ไปประชุมร่วมกันระหว่าง ศธ. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ในการวางกรอบการทำงานที่จะต้องผนวกเครือข่ายของไอซีที และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนของการใช้งบประมาณ โดยเร็วๆ นี้จะมีการประชุมเกี่ยวกับเนื้อหาการเรียนการสอนที่จะจัดใส่ลงในแท็บเล็ต ว่ามีอยู่เพียงพอหรือไม่ ซึ่งหากเนื้อหาใดมีความพร้อมแล้ว การใช้หนังสือก็อาจจะลดลง แต่ไม่ได้หมายความว่า จะยกเลิกทั้งหมด

เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายชินภัทร กล่าวว่า การจัดทำเนื้อหาในแท็บเล็ตนั้น เป็นเรื่องสำคัญจะต้องมีความพร้อมทั้งในเรื่องของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เป็นเนื้อหาการเรียนการสอน เพราะคือสาระการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ครูจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนได้อย่างเหมาะสม และจะเอื้อกับการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละช่วงวัย แต่ละช่วงชั้น ที่ผ่านมา สพฐ. ได้พัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ในวิชาหลัก เช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาไปแล้วกว่า 2,000 หน่วย โดยได้เน้นช่วงชั้นที่ 1-3 เป็นหลัก

**"สพฐ.อาจจะใช้ช่วงปี 2555 เตรียมเปลี่ยนผ่านดูว่า บทบาทของการใช้หนังสือเรียน กับสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จะเสริมกันอย่างไร ซึ่งผลการดำเนินการในปี 2555 นี้จะเป็นตัวชี้วัดถึงทิศทางเกี่ยวกับหนังสือแบบเรียน โดย สพฐ.ได้ขอให้ มศว มาช่วยทำการวิจัยในเรื่องความพร้อม ผลที่เกิดจากการใช้แท็บเล็ต ในระดับชั้น ป.1 ซึ่งจะทราบด้วยว่าการลงทุนในจุดใดเกิดประโยชน์สูงสุด"** เลขาธิการ กพฐ.กล่าว